
Skólaráðsfundur 11. janúar 2018 
 
Mættir: Hlöðver, skólastjóri; Ragnheiður, fullrúi leikskólastarfsmanna; Katrín, fulltrúi annarra 
starfsmanna; Ásdís, fulltrúi foreldra grunnskólabarna; Kristján, fulltrúi kennara; Jónas, fulltrúi foreldra 
leikskólabarna; Unnur fulltrúi grunnskólanemenda; Carolin, fulltrúi foreldra leikskólabarna. 
 
Hlöðver stýrir fundi, Kristján ritar fundargerð. 
 

1. Hlöðver kynnir samstarf Auðarskóla um smiðjuhelgar með Grunnskóla Borgarfjarðar, 
Reykhólaskóla og Laugargerði. Málið rætt. Skólaráð lýsir ánægju sinni með þessi áform. 

 
2. Rætt um flutning á starfsdeginum sem átti að vera 8. mars, færður til 20. febrúar. Fluttur 

vegna samræmdra prófa í 9. bekk. Rætt um skipulag skóladagatals. Skólaráð gerir ekki 
athugasemdir. 

 
3. Rætt um Heilsueflandi leik- og grunnskóla. Í Auðarskóla er nefnd að störfum og skóllinn er í 

umsóknarferli.  
 

4. Hlöðver fer stuttlega yfir störf og skyldur skólanefndar. 
 

5. Önnur mál. 
 

a. Skólaráð lýsir áhyggjum sínum á hálku og hálkuvörnum á leiksvæðum, gönguleiðum 
og bílastæðum í leik- og grunnskóla. Slysahætta fyrir nemendur, starfsmenn og aðra. 

b. Skólaráð lýsir áhyggjum af aðkomu skólabíla að leikskóla, sbr. fundargerð skólaráðs 
31. ágúst 2017. 

 
 
 
Fundagerð ritar 
Kristján Elvar 
11. janúar 2018. 
 
 
 


